

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว๑๕๓๔



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว๑๕๓๔

ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีสรุปการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ระยะเวลา ๓ เดือน (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) (จำแนกตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) จำนวน ๑ ชุด
๒. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ระยะเวลา ๓ เดือน ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนเรียนร่วมของสำนักบริหารงานการศึกษา ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบดำเนินงาน จาก ๒ แผนงาน ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนเรียนร่วมของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังนี้

๑. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

๑.๑ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ

๑.๒ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ

๑.๓ กิจกรรมหลักสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

๒. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

เพื่อเป็นค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ระยะเวลา ๓ เดือน จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน ดำเนินการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคที่กำหนด

/กองมาตรฐาน...

โดยกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ มกราคม ๒๕๖๑ โดยการดำเนินการเข้าให้คำนิยามถึงความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งานเป็นสำคัญ และในกรณีโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการเช่าครั้งนี้

อนึ่ง กรณีโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นหน่วยเบิก และได้รับการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้ เมื่อโรงเรียนดำเนินการเช่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับผู้ประกอบการที่โรงเรียนได้ตกลงขอใช้บริการ สำหรับกรณีโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณให้แล้ว โรงเรียนสามารถเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบการได้โดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยด่วน

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัมพร พินะสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๓๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๓๘๐๔